

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิโรจน์ วงค์หนูพะเนา	ประธานสภาอบต.	วิโรจน์ วงค์หนูพะเนา
๒	นายสมชาย ทองศรี	รองประธานสภาอบต.	สมชาย ทองศรี
๓	นายพิสิฐ จันทรพรหม	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑	พิสิฐ จันทรพรหม
๔	นายรติชน ภูศิริ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๒	รติชน ภูศิริ
๕	นางสมจิตร แก้วศรี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๔	สมจิตร แก้วศรี
๖	นางทับทิม โชติฉิม	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๔	ทับทิม โชติฉิม
๗	นายถวัลย์ วัตน์นิม	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๕	ถวัลย์ วัตน์นิม
๘	นางสุนิสา ทองโพธิ์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๖	สุนิสา ทองโพธิ์
๙	นายสุวรรณ บำรุงกุล	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๘	สุวรรณ บำรุงกุล
๑๐	นายเสกสรร น้อยเกิด	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๙	เสกสรร น้อยเกิด
๑๑	นายสุรัตน์ สุดใจ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑๑	สุรัตน์ สุดใจ
๑๒	นายวีรศักดิ์ ตรวจุงเหลื่อม	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑๒	วีรศักดิ์ ตรวจุงเหลื่อม
๑๓	นายสรร ฉัตรวีรกุล	เลขานุการสภา อบต.	สรร ฉัตรวีรกุล

สมาชิกสภา อบต. พระพุทธ ทั้งหมด ๑๒ คน มาประชุม ๑๒ คน ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัชวาล ตุนาค	นายก อบต.พระพุทธ	ชัชวาล ตุนาค
๒	นายภานุพงศ์ ไกรคุ้ม	รองนายก อบต.พระพุทธ	ภานุพงศ์ ไกรคุ้ม
๓	นางพูนทิพย์ จรรย์วัฒนสุข	รองนายก อบต.พระพุทธ	พูนทิพย์ จรรย์วัฒนสุข
๔	นางอรุณ มีสุข	เลขานุการนายก อบต.พระพุทธ	อรุณ มีสุข
๕	นางนุสรุา ไตรรงค์	รองปลัด อบต.พระพุทธ	นุสรุา ไตรรงค์
๖	นายบุญญาพัฒน์ กาญจนเกตุ	ผอ.กองช่าง	บุญญาพัฒน์ กาญจนเกตุ
๗	นางวารุณี แทนกระโทก	ผอ.กองคลัง	วารุณี แทนกระโทก
๘	นายชัยณรงค์ ศรีไสตา	ผอ.กองการศึกษา	ชัยณรงค์ ศรีไสตา

ลำดับที่...

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๙	นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ	หัวหน้าสำนักปลัด	จุฑามาส จำรัสประเสริฐ
๑๐	นายจาตุรนต์ ทองหวั่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	จาตุรนต์ ทองหวั่น
๑๑	นางสาวอินทิรา สมบูรณ์	นิติกรชำนาญการ	อินทิรา สมบูรณ์
๑๒	นายเหมือน กองโคกกรวด		เหมือน กองโคกกรวด
๑๓	นายสุชาติ แก้วยงกฎ		สุชาติ แก้วยงกฎ
๑๔	นายประดิษฐ์ แก้วศรี	ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหมูสี	ประดิษฐ์ แก้วศรี
๑๕	นางประคอง ประกอบผล		ประคอง ประกอบผล
๑๖	นางนงเยาว์ โกติกุล		นงเยาว์ โกติกุล
๑๗	นางปุณณดา พุดคล่อง		ปุณณดา พุดคล่อง

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุทธร)

#### ที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ ๒

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภา อบต. พระพุทธร)

นางสมจิตร แก้วศรี  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓)

#### เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธร สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๑๒ คน มาประชุมทั้งหมด ๑๒ คน และได้อนุญาตให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหมูสี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

- รับทราบ

#### เรื่องรับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

- ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้ส่งสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันแล้ว จึงขอไม่อ่านรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

- เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสมจิตร แก้วศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ขอแก้ไขรายงานประชุม “จำนวนสมาชิกสภา อบต.พระพุทธร ทั้งหมด ๑๓ คน มาประชุม ๑๓ คน” เป็น “จำนวนสมาชิกสภา อบต.พระพุทธร ทั้งหมด ๑๒ คน มาประชุม ๑๒ คน”

นายวิโรจน์...

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภา อบต. พระพุทธ)

**มติที่ประชุม**

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภา อบต. พระพุทธ)

นายสรร ฉัตรวีรกุล  
(เลขานุการสภาอบต. พระพุทธ)

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**ระเบียบวาระที่ ๕**

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต. พระพุทธ)

นายสุรัตน์ สุดใจ  
(สมาชิกสภา อบต. ๗ หมู่ ๓)  
ประธานคณะกรรมการแปรรูป

- มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

รับรองฯ	๑๑ เสียง	ไม่รับรองฯ	- เสียง
งดออกเสียง	๑ คน	สมาชิกเข้าประชุม	๑๒ คน

-เชิญเลขานุการสภา ประกาศผลการลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

-ประกาศผลการลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

รับรองฯ	๑๑ เสียง	ไม่รับรองฯ	- เสียง
งดออกเสียง	๑ เสียง	สมาชิกเข้าประชุม	๑๒ คน

**กระทู้ถาม**

-ไม่มี-

**เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)**

-ไม่มี-

**เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา)**

๕.๑ เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**วาระที่ ๒ แปรญัตติ**

- ขอเรียนเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงรายละเอียดในการประชุมพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ

-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เลือกกระผม นายสุรัตน์ สุดใจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เป็นประธานคณะกรรมการ นายถวัลย์ วัฒนีม สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการ และนางสมจิตร แก้วศรี สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ตามที่ผู้บริหารและสมาชิกได้ยื่นญัตติเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อนำมาบริหารงานตามอำนาจหน้าที่และบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบล

ตามที่สภาฯเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และกำหนดให้สมาชิกและผู้บริหาร ท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่ที่ประชุมสภามีมติรับ  
หลักการ โดยมีสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ได้ยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติ  
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาคำขอ  
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตาม  
ญัตติที่มีผู้ขอแปรญัตติ พร้อมนี้คณะกรรมการ จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับเดิม  
และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานสภาฯ พร้อมรายงานการประชุม  
คณะกรรมการฯ มา เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรพุท โดยมิได้เข้าประชุมดังต่อไปนี้

๑. นายสุรัตน์ สุดใจ ประธานกรรมการ
๒. นายถวัลย์ วัตน์นิม กรรมการ
๓. นางสมจิตร แก้วศรี กรรมการ และเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัชวาล ตุนาค นายก อบต.พรพุท
๒. นายภาณุพงศ์ ไกรคุ้ม รองนายก อบต.พรพุท
๓. นายสมชาย ทองศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐
๔. นางสุณิสา ทองโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
๕. นายพิสิฐ จันทร์พรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
๖. นายสรร ฉัตรวีรกุล ปลัด อบต.พรพุท
๗. นางสาวอินทรีรา สมบูรณ์ นิตกร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเพื่อ  
พิจารณาแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
คณะกรรมการแปรญัตติดำเนินการประชุมและได้เลือก นายสุรัตน์ สุดใจ เป็น  
ประธานกรรมการ นายถวัลย์ วัตน์นิม เป็นกรรมการ และนางสมจิตร แก้วศรี เป็น  
กรรมการและเลขานุการ โดยปลัดอบต. แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป  
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง  
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายใน  
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น  
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำ  
แปรร่างหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและข้อเสนอต่อประธาน  
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี  
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการอนุมัติ การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลม  
ใช้แบบทำระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการ  
พิจารณาสามารถรวดเร็ว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ  
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมรายงานและบันทึกความเห็น  
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม...

แก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้เรียงปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้ลงมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือพกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีการส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้แล้วตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีสมาชิกสภา อบต. ยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติ โดยขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่เสนอแนบท้ายแบบเสนอคำแปรญัตติ มีดังนี้

๑. โครงการศึกษาดูงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปไปผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ ๓๗๐,๐๐๐.- บาท เห็นควรปรับลดให้เหลือ ๐.- บาท เนื่องจากไม่มีความจำเป็นและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด ๑๙ จะได้นำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาตำบลในส่วนที่ประชาชนเดือดร้อน

๒. โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประปา บ้านหมู่สี่ หมู่ที่ ๖ ตั้งงบประมาณไว้ ๔๙๘,๖๒๐ .- บาท ซึ่งการตั้งดังกล่าวสูงเกินความเป็นจริง เห็นควรปรับลดให้เหลือ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท งบที่เหลือจะได้ไปพัฒนาส่วนอื่นต่อไป

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านด่านกะตา หมู่ที่ ๘ โครงการดังกล่าวตั้งงบประมาณไว้ที่ ๔๒,๗๐๐ .- บาท เนื่องจากไม่ได้แก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยตรง จึงเห็นควรตัดเหลือ ๐.- บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยบุดาหัวว่า โครงการดังกล่าวตั้งงบประมาณไว้ ๕๖,๓๐๐.- บาท เนื่องจากไม่ได้แก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยตรง จึงเห็นควรปรับลดให้เหลือ ๐.- บาท เพื่อจะได้นำเงินไปพัฒนาในส่วนอื่น

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านมอญ ๒ กั้นผม หมู่ที่ จำนวนเงิน ๓๐๙,๖๐๐.- บาท นายก อบต.พระพุทธร เป็นผู้เสนอขอแปรญัตติเพิ่มโครงการซึ่งได้แถลงต่อที่ประชุมขอถอนคำเสนอแปรญัตติ

โดยสมาชิก อบต.ที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติและนายก อบต.พระพุทธร ขอสงวนคำแปรญัตติให้ สภา อบต.พระพุทธร เป็นผู้พิจารณา

มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แปรญัตติตามเสนอ และให้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งร่างข้อบัญญัติฯตามร่างเดิมและที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ประธานสภาฯ เพื่อแจ้งสมาชิกฯ และผู้บริหารทราบ เพื่อเสนอที่ประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาครั้งต่อไป

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภา อบต.พระพุทธร)

- ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อ่านรายงานการประชุม แจ้งต่อที่ประชุม สภา อบต.พระพุทธร ปรากฏว่ามีผู้เสนอคำแปรญัตติทั้งหมด ๓ ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเป็นที่ยุติแล้ว ขอให้ผู้เสนอคำแปรญัตติได้ชี้แจง

นายสมชาย ทองศรี  
(สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ ๑๐)

- เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมชาย ทองศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอใช้สิทธิชี้แจง โครงการศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปซึ่งผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ ๓๗๐,๐๐๐.-บาท เห็นควรปรับลดให้เหลือ ๐.- บาท เนื่องจากไม่มีความจำเป็นและช่วงนี้จะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด และอีกอย่างในตำบลพระพุทธร ยังมีถนนหนทางที่ได้รับความเดือดร้อน โครงการที่ ๒ โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประปา บ้านหมูสี หมู่ที่ ๖ ตั้งงบประมาณไว้ ๔๙๘,๖๒๐.- บาท ซึ่งการตั้งงบสูงเกินความเป็นจริง เพราะกระผมได้ทำการสืบราคา สามารถดำเนินการได้ในงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท จึงเห็นควรตัดให้เหลือ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เพราะสามารถทำได้ เงินส่วนที่เหลือจะได้นำไปพัฒนาส่วนอื่น

นางสุนิสา ทองโพธิ์  
(สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ ๗)

- เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุนิสา ทองโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านด่านกะตา หมู่ที่ ๘ โครงการดังกล่าวตั้งงบประมาณไว้ที่ ๔๒,๗๐๐.- บาท เนื่องจากไม่ได้แก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยตรง จึงเห็นควรตัดเหลือ ๐.- บาท

นายพิสิฐ จันทร์พรม  
(สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ ๑)

- เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพิสิฐ จันทร์พรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยบุดาหัวว่า คือถนนบริเวณแยกเข้าบ้านหมูสี ซึ่งโครงการดังกล่าวผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ ๕๖,๓๐๐.- บาท ซึ่งกระผมได้ไปตรวจสอบสถานที่จริงปรากฏว่าถนนยังอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ การสัญจรนานจะมีสักครั้งหนึ่ง จึงเห็นควรปรับลดให้เหลือ ๐.- บาท เพื่อจะได้นำเงินไปพัฒนาในส่วนอื่นที่ยังเดือดร้อนอยู่

นายชัชวาล ตุนาค  
(นายก อบต.พระพุทธร)

-เรียน ท่านประธานสภา กระผม นายชัชวาล ตุนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธร ขอชี้แจง ดังต่อไปนี้ ในการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติที่เสนอต่อที่ประชุม ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ ๓๙ ล้านบาท แต่ในส่วนที่ทุกท่านๆได้ยื่นขอแปรญัตติมานั้น เป็นส่วนที่ยังมีความจำเป็นและยังอยู่ในกรอบของการตั้งงบประมาณ โครงการที่ได้นำมาตั้งไว้ในข้อบัญญัตินี้ เป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านมาแล้วทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ผ่านสัดส่วนขององค์กรต่างๆในชุมชนมาแล้วและนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบต.จึงได้นำมาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ทุกโครงการต่างๆที่ได้นำมาตั้งงบประมาณไว้นั้น กระผมได้ดำเนินการตามขั้นตอน เหตุผลที่ในการตั้งงบประมาณ ก็ได้ตั้งงบประมาณทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ตามความจำเป็นเร่งด่วน มีเพียงหมู่ที่ ๒ เท่านั้นที่ไม่มีโครงการตั้งไว้ในข้อบัญญัติ แต่ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้เสนอโครงการปรับปรุงถนนสรระจัน - บ้านฝั่งตะคอง ต่ออบจ. นครราชสีมา และขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ได้รับการตรวจสอบพร้อมปรับปรุงเป็นถนน คสล.งบประมาณ ๑ ล้านบาท ในการตั้งงบประมาณทางฝ่ายผู้บริหารได้คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งในบางหมู่บ้านได้รับการตั้งงบประมาณหลักหมื่น จากสถิติการตั้งงบประมาณของ อบต.พระพุทธรก็ได้เคยมีมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔และปี พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในการตั้งงบประมาณทางฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

ในส่วนขอโครงการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขอเรียนเป็นการจัดทำรายละเอียดประมาณการอ้างอิงของส่วนราชการ ไม่ได้อ้างอิงของเอกชน เหตุผลในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา ประปา บ้านหมูสี ซึ่งการบริหารมีปัญหามานาน ในฐานะนายก อบต.พระพุทธร กระผมมีความจริงใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น อบต.ได้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อที่ทาง อบต.จะได้เข้าไปบริหารกิจการประปาบ้านหมูสี แต่ระหว่างรอการอนุมัติให้ยกเว้นระเบียบนั้น อบต.พระพุทธรได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปา ทำให้ได้คณะกรรมการชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ตั้งงบประมาณไว้

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุทธร) (๑๖)

-ตามที่นายก อบต.พระพุทธร ได้อภิปรายชี้แจงมาพอสมควรแล้ว ต่อไปขอให้สภาลงมติเรียงตามลำดับ เฉพาะข้อที่ได้มีการเสนอคำแปรญัตติ

๑. โครงการศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ตั้งงบประมาณไว้ ๓๗๐,๐๐๐.- บาท ปรับลดให้เหลือ ๐.- บาท

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุทธร)

เชิญเลขานุการสภาฯ ประกาศผลการลงมติ

นายสรร ฉัตรวีรกุล  
(เลขานุการสภาอบต.พระพุทธร)

-ประกาศผลการลงมติตามคำแปรญัตติโครงการศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและ  
ประชาชนทั่วไป

เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

**มติที่ประชุม**

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุทธร)

๒. โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประปา บ้านหมู่สี่  
หมู่ที่ ๖ ตั้งงบประมาณไว้ ๔๙๘,๖๒๐.- บาท ซึ่งการตั้งงบดังกล่าวสูงเกิน  
ความเป็นจริง เห็นควรปรับลดให้เหลือ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

เชิญเลขานุการสภาฯ ประกาศผลการลงมติ

นายสรร ฉัตรวีรกุล  
(เลขานุการสภาอบต.พระพุทธร)

-ประกาศผลการลงมติตามคำแปรญัตติโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงาน  
แสงอาทิตย์ ประปา บ้านหมู่สี่ หมู่ที่ ๖

เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

**มติที่ประชุม**

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุทธร)

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านด่านกะตา หมู่ที่ ๘ โครงการดังกล่าวตั้ง  
งบประมาณไว้ที่ ๔๒,๗๐๐.- บาท เนื่องจากไม่ได้แก้ปัญหาของประชาชนใน  
พื้นที่โดยตรง จึงเห็นควรตัดเหลือ ๐.- บาท

เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง  
งดออกเสียง ๔ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

เชิญเลขานุการสภาฯ ประกาศผลการลงมติ

นายสรร ฉัตรวีรกุล  
(เลขานุการสภาอบต.พระพุทธร)

-ประกาศผลการลงมติตามคำแปรญัตติโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านด่านกะตา  
หมู่ที่ ๘

เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง  
งดออกเสียง ๔ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

**มติที่ประชุม**

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุทธร)

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบุตาหว่า โครงการดังกล่าวตั้ง  
งบประมาณไว้ ๕๖,๓๐๐.- บาท เนื่องจากไม่ได้แก้ปัญหาของประชาชนใน  
พื้นที่โดยตรง จึงเห็นควรปรับลดให้เหลือ ๐.- บาท

เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๕ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

เชิญเลขานุการสภาฯ ประกาศผลการลงมติ



นายสรร ฉัตรวีรกุล  
(เลขานุการสภาอบต.พระพุทธ)

-ประกาศผลการลงมติตามคำแปรญัตติโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ขอยบุดาหัว  
เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๕ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

นายวิโรจน์ วงค์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุทธ)

-การลงมติในวาระที่ ๒ แปรญัตติ ได้ข้อยุติเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปขอให้เลขานุการ  
สภาฯ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามมติต่อไป  
วาระที่ ๓ ลงมติ

-การพิจารณาในวาระที่ ๓ เป็นการพิจารณาลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
หรือไม่ จึงขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะลงมติแต่ละแผนงานหรือลงมติคราวเดียวกันทั้ง  
๑๑ แผนงาน ขอเชิญเสนอ

นายสมชาย ทองศรี  
(สมาชิก สภา อบต.ฯ หมู่ ๑๐)

-เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม  
นายสมชาย ทองศรี สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ ๑๐ ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ  
คราวเดียวกันทั้ง ๑๑ แผนงาน

ผู้รับรอง ๑) นายรติชน ภูศิริ สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ ๒

๒) นางสุณิสา ทองโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ ๗

นายวิโรจน์ วงค์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุทธ)

-มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วผมขอความเห็นชอบที่ประชุม  
ลงมติในคราวเดียวกันทั้ง ๑๑ แผนงาน

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ลงมติในคราวเดียวกันทั้ง ๑๑ แผนงาน

นายวิโรจน์ วงค์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุทธ)

-เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ลงมติในคราวเดียวกันทั้ง ๑๑ แผนงาน ผมขอมติที่  
ประชุมว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

นายวิโรจน์ วงค์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุทธ)

เชิญเลขานุการสภาฯ ประกาศผลการลงมติ

นายสรร ฉัตรวีรกุล  
(เลขานุการสภาอบต.พระพุทธ)

-ประกาศผลการลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

นายวิโรจน์ วงค์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุทธ)

๕.๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

-ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ  
ชี้แจงรายละเอียด

นายชัชวาล ตุนาค  
(นายก อบต.พระพุทธ)

-เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชัชวาล ตุนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ขอเสนอญัตติขอ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน รายละเอียด ดังนี้

#### หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ผากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน

ข้อ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน แต่มี ความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือ กรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม ข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน ดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

#### เหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การ บริหารส่วนตำบลพระพุทธ จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑๒ โครงการ ดังต่อไปนี้

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หมวด	ประเภท รายจ่าย	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ กันเงิน (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางจรูญศรีแก้ว บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑๑	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๑๓๑,๕๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายถนอมจำนงเหลื่อม บ้านน้ำไหล หมู่ที่ ๑๒	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๖๘,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเพชรพูนเพชร บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑๑	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๗๙,๙๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายช่วยจอนจอหอ บ้านด่านกะตา หมู่ที่ ๘	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๓๘๗,๔๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายตีแซอิ่ง บ้านพระพุท หมู่ที่ ๔	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๔๐,๘๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพวงแก้วบ้านบุตตานนท์ หมู่ที่ ๑๐	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๕๒,๕๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายไสว - ต.หนองระเวียง บ้านเขว้า หมู่ที่ ๙	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๗๘๕,๔๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลตาปู่ตำบลพระพุท หมู่ที่ ๘ ต.พระพุท - ต.หนองระเวียง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๑๖๖,๒๐๐
๙	โครงการซ่อมสร้างฝิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุท หมู่ที่ ๑๒	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๙๐๘,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงฝิวจราจรคอนกรีตโดยปูฝิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองม่วง บ้านพระพุท หมู่ที่ ๓	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๙๖๖,๐๐๐
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านม่วง บ้านด่านกะตา หมู่ที่ ๘	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๒๓๕,๖๐๐
๑๒	โครงการจัดหาแพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านด่านกะตา หมู่ที่ ๘	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๔๙๗,๕๕๐
รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ (-สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)				๔,๓๑๘,๘๕๐

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุท)

- ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทได้ชี้แจงรายละเอียด การขอ  
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณียังมีได้  
ก่อนนี้ผู้กพัน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนงาน/  
โครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้กพัน

**มติที่ประชุม**

อนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุท)

เชิญเลขานุการสภาฯ ประกาศผลการลงมติ

นายสรร ฉัตรวีรกุล  
(เลขานุการสภาอบต.พระพุท)

-ประกาศผลการลงมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้กพัน  
อนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภาอบต.พระพุท)

**๕.๓ ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔**

-ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุท ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลา  
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเรียนเชิญท่าน  
นายกฯชี้แจงรายละเอียด

นายชัชวาล ตุนาค  
(นายก อบต.พระพุท)

เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
นายชัชวาล ตุนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุท ขอเสนอญัตติขอ  
อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้กพัน รายละเอียด ดังนี้  
**หลักการ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง  
มิได้ก่อนนี้ผู้กพัน แต่มี ความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก  
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือ กรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือ  
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก  
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี  
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่ยกโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม  
ข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
ตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน  
ดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

**เหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การ  
บริหารส่วนตำบลพระพุทธ เนื่องจากมีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ แต่ยังไม่  
ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๘ โครงการ  
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หมวด	ประเภท รายจ่าย	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ กันเงิน (บาท)
	โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๓๐๔,๕๐๐
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่องโค ๒ บ้านบุตานนท์ หมู่ที่ ๑๐	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๕๗๘,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนอง- ตาเขียว บ้านพระพุทธ หมู่ที่ ๕	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๔๐๗,๘๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางรุ่งรัตน์ สายรัตน์ บ้านพระพุทธ หมู่ที่ ๓	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๕๖,๑๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้าน นางเปี่ยม ทรวงโพธิ์ บ้านพระพุทธ หมู่ที่ ๔	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๔๙,๔๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นายหล่อ มาดี บ้านพระพุทธ หมู่ที่ ๔	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๖๓,๑๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นายชายแดน ตองกระโทก บ้านพระพุทธ หมู่ที่ ๕	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๖๗,๓๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นางทวี บ้านหมูสี หมู่ที่ ๖	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๘๕,๖๐๐
รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ (-สองล้านหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)				๒,๐๐๑,๘๐๐

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภา อบต. พระพุทธ)

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธได้ชี้แจงรายละเอียด การขอ  
ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย  
เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่าย  
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภา อบต. พระพุทธ)

เชิญเลขานุการสภาฯ ประกาศผลการลงมติ

นายสรรร ฉัตรวีรกุล  
(เลขานุการสภา อบต. พระพุทธ)

-ประกาศผลการลงมติขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

อนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง สมาชิกเข้าประชุม ๑๒ คน


ระเบียบวาระที่ ๒


เรื่องอื่น ๆ

นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา  
(ประธานสภา อบต. พระพุทธ)

ท่านใดมีเรื่องเสนอหรือไม่ครับ หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้  
ขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.


(ลงชื่อ)  ผู้จัด/บันทึกการประชุม  
(นายสรรร ฉัตรวีรกุล)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
(นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึง  
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)   
(นายสุรัตน์ สุตใจ)

สภา อบต. พระพุทธ มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ในคราว  
ประชุมสภา อบต. พระพุทธ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(ลงชื่อ)   
(นางสมจิตร์ แก้วศรี)

  
(นายวิโรจน์ วงศ์หนูพะเนา)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(ลงชื่อ)   
(นายรติชน ภูศิริ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม